

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม และวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	<p>ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ ปวงชนชาวไทยและประชาคมโลกต่างประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชผู้ยิ่งใหญ่ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนในทุกกระดับ ประจักษ์พยานสำคัญคือ การที่องค์กระดบโลกต่างยกย่องสดุดี ประกาศเกียรติคุณทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระองค์ อาทิ รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จากองค์การสหประชาชาติ (UN) ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ และรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงครองหัวใจคนทั้งประเทศและคนทั้งโลกได้นั้นเพราะพระองค์ทรงใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่เป็นการประยุกต์และผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาคนและบ้านเมืองได้อย่างลงตัว</p> <p>ด้วยเดือนตุลาคมมีวันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความผูกผันอย่างลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย จำนวน ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทั้ง ๒ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย</p> <p>ในการนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๓ ตุลาคม</p>	-
๒. การน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ	<p>รัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา และต่อยอด ในมิติต่างๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ๒. การน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการพลิกชีวิตความเป็นอยู่ โดยขอยกตัวอย่างของ ป้าเปี้ยก นางบุญเลี้ยง รื่นมาลัย ชาวบ้านม่วงงาม อ.เส้าให้จ.สระบุรี ซึ่งมีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเพียง ๓ ไร่ เดิมใช้พื้นที่ทั้งหมดปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวมาเกือบ ๓๐ ปี บางปีน้ำมากท่วมข้าวเสียหายแทบไม่ได้ผลผลิต แต่เมื่อได้รับความรู้การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริจากกำนันไก่อ้ว วนิดา ดำรงไชย	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>กำหนดตำบลม่วงงาม อ.เสাইให้ จ.สระบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้อิโคโนมิกหนองนา แล้วนำมาปฏิบัติจัดสรรที่ดินตามหลัก ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ ก็สามารถพลิกชีวิตก้าวข้ามวิถีชีวิตเดิมกลายเป็นคนรวยความสุข โดยรัฐบาลกำลังผลักดันให้เกษตรกรทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ได้ ๕ ล้านไร่ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเดินหน้าสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย ๑) เกษตรอินทรีย์ ๒) เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓) วนเกษตร ๔) เกษตรผสมผสาน และ ๕) เกษตรธรรมชาติ โดยปีนี้ได้ส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศกว่า ๗ หมื่นราย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิต และยกระดับสู่การทำธุรกิจชุมชนเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นๆ ต่อไป อีกทั้งได้ผลักดันกฎหมายส่งเสริมเกษตรยั่งยืนให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติให้เลี้ยงตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา</p>	
<p>๓. การน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กรณีโครงการกาฬสินธุ์โมเดล</p>	<p>การน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับจังหวัด โดยมีโครงการนำร่องของการพัฒนาพื้นที่อย่างครอบคลุมในทุกมิติ และเป็นโมเดลที่ยั่งยืน ได้แก่ โครงการกาฬสินธุ์โมเดล (Kalasin Happiness Model) เพื่อแก้ปัญหาให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศ และมีสัดส่วนผู้มีรายได้น้อยสูงถึงร้อยละ ๓๒ ของประชากรทั้งจังหวัด โดยโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ดำเนินการทันทีในปี ๒๕๖๑ สร้างพื้นฐานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่รายได้น้อย และระยะที่ ๒ ดำเนินการระหว่างปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ และสร้างฐานรายได้จากการผลิตใหม่ๆ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ๑) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ๒) เกษตรกร ๓) ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม และ ๔) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยมีการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลได้สำรวจข้อมูล และค้นหาครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยโดยใช้เกณฑ์รายได้จากการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และการคัดเลือกด้วยประชาคมหมู่บ้าน ปรากฏว่ามีประมาณ ๓,๓๐๐ ครัวเรือนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ๒) การซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ราว ๖๐๐ หลัง ๓) การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบเกือบ ๑,๐๐๐ ราย ๔) การบริการด้านสุขภาพกว่า ๑,๓๐๐ ราย ๕) การพัฒนาด้านอาชีพ ๓,๗๐๐ กว่าราย และ ๖) การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมจำนวน ๑๔ ราย ทั้งนี้ จากการประเมินผลภาพรวมของโครงการพบว่า ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๒๐๐ บาทต่อครัวเรือน จาก ๒,๔๖๘ บาทเป็น ๒,๖๗๑ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ นับแต่เริ่มโครงการ</p> <p>๒. ด้านการยกระดับรายได้ของประชาชนทั่วไปตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>๑) ด้านเกษตรกรรม ขับเคลื่อนโดยโครงการ Kalasin Green Market เพื่อให้กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดผลิตอาหารปลอดภัย ทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มพื้นที่</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ผลิตอาหารปลอดภัยได้ ๒๗,๖๐๐ ไร่ และคาดว่าเมื่อสิ้นการผลิตปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๑ จะเพิ่มรายได้จากประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นมากกว่า ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งดำเนินการแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ราย</p> <p>๒) ด้านการค้าการลงทุน มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า OTOP และการสร้างผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถยกระดับผลิตภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านโครงการปั้นดาวโดยร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปัจจุบันรายได้ด้านการค้าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสินค้า OTOP ของจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ มากกว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓) ด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้แคมเปญทุกสิ่งมหัศจรรย์ ณ กาฬสินธุ์ ให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ ๖๕,๐๐๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า ๑๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน</p> <p>๔) การพัฒนาภาคการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมศักยภาพแรงงานด้วยการฝึกอาชีพและมีหลักสูตรต่อเนื่อง ทำให้แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ราว ๖,๒๐๐ คน ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๒๗๒ แห่ง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจากเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๑ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓. ด้านการอำนวยความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำ มีผลการดำเนินงานสำคัญ คือ การสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายและเพิ่มการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีประชาชนเข้าร่วมในโครงการราว ๑๔,๐๐๐ คน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงรุกสำเร็จมากกว่า ๖๐๐ ราย มูลค่าหนี้กว่า ๑๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชน ตามแผนภาพสินธุ์โมเดลพื้นที่ยาเสพติด ๒๐๑๙ โดยมี ๖ ภารกิจสำคัญ ได้แก่</p> <p>๑) ภารกิจกวาดบ้านตัวเอง ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p> <p>๒) ภารกิจกวาดล้าง โดยแผนปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายราว ๑,๗๐๐ ราย รวมถึงตรวจค้นเรือนจำ สถานบริการ ร้านเกมส์ และโรงแรม</p> <p>๓) ภารกิจชุมชนเฝ้าระวัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชน จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดกว่า ๑,๖๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๔) ภารกิจอาสาป้องกันยาเสพติด โดยมีการตั้งกลุ่มพลังอาสาป้องกันยาเสพติด ขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้ามาบำบัดรักษา ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดแล้วราว ๑,๘๐๐ คน</p> <p>๕) ภารกิจลดผู้เสพ นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดแล้วรวม ๑,๐๐๐ คน</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>๖) การกิจการอำนวยการสนับสนุน มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบังคับการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาตามแนวทางข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถเป็นตัวอย่างนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป</p>	
<p>๔. การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประชุมร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิก ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันชื่นชมความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ.๒๐๑๕ และได้ร่วมรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ.๒๐๑๘ โดยได้กำหนดทิศทางความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับ ๓ แนวทาง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และแผนแม่บทข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Cooperation : ACMECS) รวมทั้งได้กำหนดความร่วมมือ ๓ เสาหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ๓) การสร้างความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียว</p> <p>ทั้งนี้ ในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจะร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในการสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้จากการพบปะกับภาครัฐและเอกชน ญี่ปุ่นจะร่วมมือกับไทยในการจัดอุปสรรคทางการค้าและมีความสนใจในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ของไทยเป็นอย่างมาก โดยเริ่มมีการเข้ามาลงทุนเข้าร่วมประมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะแล้ว</p>	-
<p>๕. เทศกาลถือศีลกินเจ ๙ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเทศกาลกฐินในเดือนพฤศจิกายน</p>	<p>เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปีนี้ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญกุศล รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลายในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรักษาศีล เจริญภavana ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และที่สำคัญร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ</p> <p>สำหรับเดือนพฤศจิกายน จะเป็นห้วงเวลาของเทศกาลกฐิน สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธขอให้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขของตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็ประพฤติตนตามคำสอนของศาสนาทำความดีได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน</p>	-